

1.200 GIÁO VIÊN THAM GIA KHOÁ HỌC “THẦY CÔ GIÁO HẠNH PHÚC”

Ngày 5/5/2024, tiếp nối thành công của Hội thảo “Dạy-học nhằm phát triển năng lực toàn diện cho học sinh theo Chương trình giáo dục phổ thông mới” và lễ ra mắt Kênh “Hỗ trợ giáo dục ngoại ngữ bậc phổ thông trong toàn quốc (ULIS CONNECT)”, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức khóa học “Thầy cô giáo hạnh phúc”. Chương trình đã thu hút khoảng 1.200 giáo viên các cấp phổ thông toàn quốc đăng ký và tham gia.

Diễn ra với hình thức trực tuyến trên nền tảng Zoom Meeting, tham dự khóa học có Tập thể lãnh đạo trường, Ban Tổ chức và triển khai

Kênh ULIS CONNECT, đại diện lãnh đạo các đơn vị quản lý và cơ sở giáo dục đào tạo, cùng đông đảo thầy cô giáo đến từ 46 tỉnh thành trên cả nước.

Chương trình diễn ra với hai báo cáo chính đến từ hai diễn giả TS. Đào Thị Diệu Linh và TS. Nguyễn Thu Lệ Hằng với từ khóa chính là “cảm xúc” và “hạnh phúc”.

Kết thúc chương trình, Phó Hiệu trưởng Hoa Ngọc Sơn đã đại diện Kênh “Hỗ trợ giáo dục ngoại ngữ bậc phổ thông trong toàn quốc (ULIS CONNECT)” chia sẻ rằng một trong nhân tố chủ đạo kiến tạo nên lớp học và trường học hạnh phúc chính là các thầy cô giáo. Vì vậy, Trường Đại học Ngoại



ngữ luôn không ngừng kết nối liên tục nhằm tạo ra những mối quan hệ mới và tốt đẹp.

Đồng thời, Nhà trường cũng mở ra các lớp học, khoá học trực tuyến và tiếp; xây dựng, mở rộng kênh kết nối lớn nhằm tạo ra nhiều mối quan hệ tích cực; và xây dựng sản phẩm chuyên môn thông qua clip, sản

phẩm nghe nhìn, tài liệu, học liệu, tư liệu chia sẻ trong dạy học. Phó Hiệu trưởng cũng bật mí về một hoạt động sẽ được tổ chức trong năm nay của ULIS CONNECT chính là các toạ đàm về việc giảng dạy và kết nối với thầy cô, trường học trên toàn quốc.

[Xem thêm](#)



Ngày 13/05/2024, Trường ĐH Ngoại ngữ – ĐHQGHN đã đón tiếp đoàn giảng viên và sinh viên đến từ COE College (Hoa Kỳ). Trong chương trình, sinh viên ngành Kinh tế – Tài chính đã có nhiều hoạt động giao lưu với đoàn trường đối tác.

Trong buổi giao lưu văn hóa, sinh viên ngành Kinh tế – Tài chính đã tổ chức những hoạt động giới thiệu về văn hóa Việt Nam, văn hóa của người Việt trẻ và những trò chơi dân gian. Sinh viên ĐH COE (Hoa Kỳ) đã được hướng dẫn một

SINH VIÊN NGÀNH KINH TẾ – TÀI CHÍNH GIAO LƯU CÙNG SINH VIÊN ĐH COE (HOA KỲ)

điệu nhảy hiện đang “viral” trên mạng xã hội của giới trẻ Việt Nam.

Tiếp theo chương trình, các bạn sinh viên Mỹ được thử sức với bộ môn đá cầu mây và nhảy sạp. Dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của sinh viên Việt Nam, các hoạt động đã diễn ra rất sôi nổi.

Đoàn sinh viên sử dụng bữa trưa với món ăn truyền thống Việt Nam – Bún chả cùng với các giảng viên và sinh viên trường ĐH Ngoại ngữ.

Trong tiết học giao lưu

buổi chiều, chủ đề về truyền thông đa phương tiện tại Việt Nam được lựa chọn để giảng dạy cho sinh viên Việt Nam và Hoa Kỳ. Giảng viên ThS. Trần Việt An đã đem tới bài giảng thú vị với những kiến thức kết hợp giữa nền văn hóa và kinh tế Việt Nam – Hoa Kỳ.

Buổi giao lưu văn hóa là cơ hội giúp sinh viên ĐH COE (Hoa Kỳ) có thêm những kiến thức và hiểu biết về nền văn hóa Việt Nam cũng như văn hóa của giới trẻ Việt Nam. [Xem thêm](#)